

ทปอ.คลอดเกณฑ์ CUTP QA ประเมินมหา'ลัย

กรุงเทพฯ ● ทปอ.คลอด CUTP QA ใช้ประกันคุณภาพภายในมหา'ลัย สมาชิก หวังสร้างตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับบริบทมหา'ลัย ลดปัญหาการประเมินซ้ำซ้อน

นายประสาธ ลิปค้ำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงผลการประชุม ทปอ. เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งที่ผ่านมามหา'ลัยส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการประกันคุณภาพฯ ที่กำหนดตัวบ่งชี้โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่ารูปแบบการประกันคุณภาพฯ ดังกล่าว รวมถึงการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีหลายตัวบ่งชี้ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของมหา'ลัย อีกทั้งเป็นการประเมินที่ซ้ำซ้อน ไม่ใช่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา เป็นการหลอกตัวเอง ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติกำหนดรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของ ทปอ.เอง โดยเรียกว่า CUPT QA ซึ่งมีความเหมาะสมและมีมาตรฐานสูง ทั้งนี้ ได้มอบให้มหา'ลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.นำไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตามกฎหมายระบุชัดเจนว่าการประกันคุณภาพภายใน หากมหา'ลัยมีเกณฑ์หรือรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม และมีมาตรฐานสูงกว่าที่ สกอ.กำหนด ก็สามารถนำเกณฑ์หรือรูปแบบการประเมินมาใช้แทนได้ ซึ่งหลังจากนี้มหา'ลัยต้องนำรูปแบบการประเมินของ ทปอ.เสนอสภามหา'ลัย ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) ของ สกอ. เพื่อรับทราบว่าเป็นปีการศึกษา 2558 จะใช้ชีูพีทีคิวเอ เป็นรูปแบบในการประกันคุณภาพภายใน แต่หากมหา'ลัยใดใช้รูปแบบการประกันคุณภาพฯ ที่มีเกณฑ์และตัวบ่งชี้ที่สูงกว่าชีูพีทีคิวเอ ก็สามารถใช้รูปแบบเดิมต่อไปได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติงบประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์รูปแบบการประเมินชีูพีทีคิวเอ และพัฒนาผู้ประเมิน เพราะผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้ต่างๆ ด้วย ส่วนเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นเรื่องที่ต้องหารือใน ทปอ.ครั้งต่อไป.

News brief:

นัยสาระ

ทปอ. กำหนดเกณฑ์ ซียูพีทีคิวเอ สำหรับใช้ประกันคุณภาพภายในของระดับอุดมศึกษา

สรุปข่าว:

ศ.ดร.ประสาท ลีปลาค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ใช้รูปแบบที่กำหนดหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้โดย สกอ. และ สมศ. ซึ่งมีหลายตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงมีมติกำหนดรูปแบบการประกันภายในของ ทปอ. เรียกว่า ซียูพีทีคิวเอ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. นำไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่ สกอ. กำหนด ก็สามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวใช้ทดแทนกันได้